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โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
ประจำเดือนกรกฎาคม 

                                                                    วนัที่ 13  กรกฎาคม 2566  เวลา  08.30 น. 
                                                                    นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น 
                                                                    ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ  
                                                                    กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการ 
                                                                    ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  ประจำปี 
                                                                    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10/2566  ประจำเดือน  
                                                                    กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูล 
                                                                    ข่าวสารของเทศบาลฯให้กับคณะกรรมการชุมชน  
                                                                    คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านได้รับทราบ และเป็นเวทีใน 
                                                                    การรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  
                                                                    รวมทั้งเป็นการชี้แจง ตอบข้อซักถาม ติดตามการดำเนินการ 
                                                                    ต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่   
                                                                    เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
ประเด็นในการมีส่วนร่วม 

1.นายวันชัย  สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี เรื่อง ภูมิลำเนาว่าถ้าอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาตลอดแต่ชื่อทะเบียนบ้านอยู่ชุมชนอื่น แต่ยังอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่อยู่ สามารถแต่งตั้งในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่มาตลอดได้ไหมและตำแหน่งอื่นๆ ที่ประธานตั้งขึ้นมาช่วยต้ อง
เหมือนกันทุกชุมชนไหมหรือแล้วแต่ชุมชน  

- นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า ผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งนั้นต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และมีที่อยู่อาศัยจริงในเขตชุมชนนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
ซึ่งรับทราบปัญหานี้มาบ้างแล้วเพราะบางชุมชนคนไม่พอจริงๆ ประเด็นนี้จึงสามารถทำได้ ส่วนในเรื่องคณะทำงานจะ
นำเรียนใประชุมครั้งถัดไป แต่คร่าวๆ คือจะมีกรอบกำหนดอยู่ว่าสามารถตั้งตำแหน่งไหนได้ ส่วนจำนวนไม่ได้กำหนด
เพราะขนาดและความจำเป็นของชุมชนแตกต่างกัน  

- นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่าเรื่องภูมิลำเนา
ขอให้ยึดตามระเบียบที่ได้ประกาศไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถทำได้ ส่วนการแต่งตั้งเพ่ิมเติมก็จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและ
บริบทของแต่ละชุมชน 

2.นายจีน ไกรนอก ประธานชุมชนสุมนามัย ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่อยู่กับประธานคน
เก่าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว แต่มีทรัพย์สินที่เป็นของส่วนกลางของชุมชนอยู่กับตน อยากให้ประธานเก่ายกหรือคืนให้
ประธานใหม่หรือไม่ หรือส่วนไหนบ้างคืนได้ คืนไม่ได้ เพราะบางทีประธานเก่าก็ไม่ยอมคืนเพราะอ้างเป็นของในสมัยของ
ตนเองจึงมีสิทธิ ทำให้มีปัญหากับประธานใหม่  
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- นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  และนายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต  
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า ต้องคืนเพราะไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลต้องยกให้ประธานใหม่ไป
จัดการ แต่ถ้าเป็นของที่ประธานเก่าหามาเติมเองโดยใช้ทรัพย์ของตนก็ไม่ต้องคืนรวมถึงกองทุนเงินล้านของชุมชนดว้ย
เพราะเป็นคนละส่วน ตัวทรัพย์สินของส่วนเทศบาลต้องได้คืนอยู่แล้วตามสิทธิแต่ถ้าเป็นของส่วนราชการอ่ืนก็ต้องไปถาม
ส่วนราชการนั้นก่อนว่าเป็นทรัพย์สินทางปกครองหรือเปล่าเช่น เต็นท์ SML ของอำเภอ โดยจะประสานไปทางอำเภอ
เพื่อเรียกคืนก่อน แล้วเทศบาลก็จะไปขอมาใช้ตามสมควรอีกครั้ง จึงขอให้ทางประธานช่วยตรวจสอบแล้วแจ้งมาทาง
เทศบาลอีกครั้ง 

- นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้เสนอว่าเรื่องเต็นท์ SML อยากให้
ทางเทศบาลทำหนังสือขอยืมกับชุมชุนเพราะปัจจุบันใช้การไม่ได้ผ้าใบพังหมดแล้วเหลือแต่โครง เวลาชุมชนจะใช้ก็มักจะ
มาขอกับทางเทศบาล เพราะฉะนั้นอยากให้ทำหนังสือขอยืมมาแล้วทำบันทึกว่ามีชุมชนไหนบ้าง เพ่ือนำมาดูแลโดยใช้งบ
ของทางเทศบาลมาซ่อมแซมในการบริการประชาชนต่อไปประกอบกับเต็นท์ของทางเทศบาลเองไม่พอต่อความต้องการ
ของประชาชนในงานประเพณีต่างๆ ทำให้ต้องไปยืมจากชุมชนอยู่แล้ว จึงอยากให้ชุมชนที่เหลือแต่โครงได้นำมาให้
เทศบาลเพื่อรับผิดชอบและดูแลรักษาให้และจะได้ให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ 

- นายธนดล กิตติวิจารณ์ ปรานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมในเรื่องทรัพย์สินของ
ชุมชนว่า ให้ประธานชุมชนใหม่ที่สงสัยเรื ่องทรัพย์สินของชุมชนมีเจ้าหน้าที ่คอยแนะนำและพาไปตรวจสอบว่ามี
อะไรบ้าง 

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 
 มีเข้าร่วมการประชุม จำนวน 120 คน  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน  คณะกรรมการเครือข่าย  กลุ่ม
เยาวชน  กลุ่มอาสาสมัคร  กลุ่มผู้สูงอายุ  คณะกรรมการกองทุนชุมชน  กลุ่มอาชีพต่างๆ องค์กรชุมชนย่อย  หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

ผลจากการมีส่วนร่วม 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ ในส่วนที่ประชาชนยังไม่เข้าใจ และได้กำชับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มกับประชาชนที่มีข้อสงสัย และหากประเด็นข้อสงสัยจากการประชุมในครั้งนี้ ยังตอบ
ประชาชนไม่ได้ก็ให้ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนต่อไป 
 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
 จากการประชุม ฯ ครั้งที่ 10/2566  ได้มีข้อหารือเกี่ยวกับโครงการประชุมเลือกกรรมการชุมชน ตามระเบียบ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2566 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้ง มอบหมาย ให้ กองสวัสดิการสังคม ได้ติดตาม และดำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดัต่อไป 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

วันพฤหัสบดีที่  13  กรกฎาคม  2566  เวลา 08.3๐ น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

1. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้าน

ไผ่ ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ประธานกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เรื่องการเข้าสู่ฤดูฝนแต่จะแล้ง แต่ทางบ้านไผ่เราส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เป็นชุมชนเมือง และอีกร้อย
ละ 20 เป็นชุมชนชานเมือง ทำให้ได้รับผลกระทบไม่มากเพราะไม่ค่อยได้ทำไร่ทำนากัน แต่ก็ต้องระวังเพราะ
ฝนจะเริ่มท้ิงช่วง ทางกลุ่มบ้านเกิ้ง หนองลุมพุก หรือที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำต้องคอยระวังเรื่องการไม่มีน้ำใช้ให้ดี 
เพ่ือป้องกันเหมือนเรื่องเม่ือ 4-5 ปีที่แล้ว ที่เริ่มปลูกข้าวแล้วแต่ไม่มีน้ำใช้ 

2. เรื่องขยะจะมีการอบรมเรื่องประเภทของขยะ โดยเฉพาะต่อไปงานพัฒนาชุมชนจะมีการคุยกันใน
อีกหลายเรื่อง เช่น ชุมชนหน้าบ้านหน้ามอง เป็นต้น  

3. เรื่องการปลูกต้นคูณเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ทางบ้านไผ่ยังคงมีการปลูกอยู่ไม่มีปัญหาอะไร 
ได้รับคำชมเชยจากจังหวัด แต่ถ้ามีต้นไหนเสื่อมโทรมหรือตายก็ขอให้ได้ปลูกขึ้นมาใหม่ 

4. เรื่องออกชุมชนในช่วงนี้เกี่ยวกับการจัดการ โรคไข้เลือกออก และสุ ขภาพ ตามสภาพของชุมชน 
เช่น ถ้ามีแหล่งน้ำมากก็ทำเรื่องไข้เลือกออก ถ้าเป็นชุมชนเมืองก็เป็นเรื่องเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ 

5. เรื่องการส่งประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น (GG) ซึ่ง
ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ผ่านเข้ารอบลึกระดับประเทศจาก อปท.ทั้งหมด ซึ่งเป็นรอบที่ 3 ซึ่งมีทั้งหมด 13 
อปท. โดยต่อยอดจากโครงการไม้วัดระดับน้ำเป็นกล่องอัจฉริยะป้องกันน้ำท่วม โดยใช้ระบบสัญญาณเลเซอร์
เมื่อน้ำถึงระดับที่กำหนดก็จะมีการแจ้งเตือน โดยมีคาดหวังว่าจะเข้าลำดับ 1 ใน 3 

6. เรื่องการจัดทำแผนรับรองเกี่ยวกับเรื่องโครงการป้องกันน้ำท่วม โดยได้ช่วงที่ 2 มาแล้ว 217 ล้าน
บาท และกำลังดำเนินงานต่อในช่วงที่ 1 และ 3 โดยการประสานงานกับชลประทานที่ 6 และโยธาแขวงการ
ทางท่ีดิน ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยจะมีการบินโดรน 2 ชุด  

ชุดที่ 1 บินสำรวจขอบเขตในชุมชน เมื่อถึงเวลาทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทางประธานชุมชนและสมาชิก
ทราบอีกทีว่าแต่ละชุมชนของตนมีขอบเขตชุมชนถึงไหนบ้างเพื่อทราบและใช้ในการบินสำรวจและทำแผนที่
ประกอบภาษีในอนาคต  

ชุดที่ 2 บินสำรวจร่องแม่น้ำโดยอิงจากพิกัดดาวเทียม เมื่อได้มาแล้วก็จะมอบให้กรมชลประทานที่ 6 
เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ว่าเส้นทางน้ำที่สำรวจใหม่กับที่มีอยู่เดิมตรงกันหรือไม่ มีเส้นทางน้ำงอกออกมา
เพ่ิมเติมหรือไม่  
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ในอนาคตก็จะมีการทำประตูน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจของอำเภอบ้านไผ่ โดยจะเริ่มบินโดรนในวันที่ 17-19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ซึ่งทาง ผอ.การคลัง
จะแจ้งอีกครั้งว่าแต่ละวันจะบินชุมชนไหนบ้าง 

7. เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับเพิ่ม จำนวน 17.5 ล้านบาท โดย 2.5 ล้านบาท โดยได้เป็นรถ
ขยะ และงบประมาณส่วนที่เหลือจะถูกแบ่งสรรไปใช้ในโครงการต่างๆ ดังนี้ 
               7.1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีปูยางแอสฟัลท์ ถนนประชุมธนสาร ตั้งแต่ 4 แยกบ้านเกิ้ง
ถึงเขตทางรถไฟบริเวณทางยกระดับ ใช้งบโดยประมาณ 4 ล้านบาท  
               7.2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีปูยางแอสฟัลท์ทับผิวจราจรเดิมทางถนนฝั่งทิศตะวันตก 
บ.ข.ส. ใช้งบโดยประมาณ 7 แสนบาท  

     7.3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ถนนสุขาภิบาล 1 ช่วงแรกบริเวณ 3 แยกพรเทวา จากร้าน
ทุกอย่าง 20 ถึงธนาคารทหารไทยและกสิกรไทย ช่วงที่ 2 จากหอนาฬิกาถึงโรงแรมไฮเวย์ ใช้งบโดยประมาณ 
11 ล้านบาท 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย/
โครงการของเทศบาล ให้ประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ประธานกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เรื ่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของตนเองที่ต้องรู้และให้ไปศึกษา คือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 ออกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ซึ่งมีทั้งหมด 32 ข้อ โดยให้เน้นไปที่ ข้อ 18-29 ที่เกี่ยวพันธ์กับหน้าที่โดยตรง เช่น การเรียกประชุม 
วางแผนชุมชน สร้างความสามัคคี การช่วยเหลือเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ เป้นต้น และโดยเฉพาะข้อ 29 
กรณีเกิดข้อสงสัย ปัญหาที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ให้ไปพบนายกเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรีจะผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และถืออันเป็นที่สิ้นสุดโดยทำมาเป็นหนังสือ และกฎหมายเรื่องที่ออกค่าตอบแทนให้กรรมการชุมชน 5 ข้อ ที่
ออกไปประมาณ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 

2. เรื ่องการส่งโครงการเข้าประกวด ซึ่งมีทั ้งหมด 4 โครงการ โดยผ่านเข้าระดับประเทศแล้ว 3 
โครงการ คือ โครงการการบริหารจัดการบ้านเมืองที ่ดี ประเภทโดดเด่น  (GG) โดยสำนักนายกรัฐมนตรี  
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยกรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  และโครงการเมืองสุขภาพดี โดยกรมอนามัย 
และกำลังเตรียมประกวดรอบสุดท้ายของโครงการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 
2566 นี้ และโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กับ โครงการเมืองสุขภาพดี ในวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2566 
ส่วนโครงการรางวัลพระปกเกล้า ส่งในเรื่องของการบริหารเครือข่ายภาครัฐ เอกชน  และประชาสังคม ซึ่งมี 3 
กิจกรรม คือ ลองเทอมแคร์ การดูแลผู้ด้อยโอกาส และนวัตกรรมป้องกันน้ำท่วม ที่ได้มีการส่งไปทั้งหมดแล้ว 
และจุดมุ่งหมายของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะเรื่องโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ถ้าได้ระดับชนะเลิศจะ
ดำเนินการต่อในระดับประเทศต่อไปเรียกว่าสิ่งแวดล้อมยั่งยืนกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งเป็นการชิงถ้วยพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่ค่อนข้างยากเพราะมีตัวชี้วัด 40 ตัว เมืองสีเขียว 16 ตัว เมือง
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สิ่งแวดล้อม 13 ตัว เมืองปลอดภัย 11 ตัว ซึ่งมี 3 เทศบาลเข้าชิงในปีนี้ ซึ่งทางเทศบาลเรามีเป้าหมายเข้าไป
ชิงในปีหน้า ทั้งนี้จะขับเคลื่อนไม่ได้เลยถ้าขาดประธานชุมชน ประธานสตรีและประชาชนทั้ง 39 ชุมชน เพราะ
เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของชุมชนหมด ดังนั้นจึงขาดใครไปไม่ได้ตัวชี้วัดแต่ละตัวมาจากชุมชนทั้งหมด 
จึงอยากให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันรักใคร่ปรองดองกันและมีเป้าหมายร่วมกัน และอยากขอบคุณประธาน
ชุมชน ประธานสตรีและประชาชนเพราะผลงาน ตัวชี้วัดต่างๆ ที่ได้มาก็มาจากพี่ น้อง ประชาชนทั้งนั้น อยาก
ให้เกิดความภาคภูมิใจในทั้ง 3 รางวัลที่ได้เข้ารอบระดับประเทศแล้ว ส่วนรางวัลพระปกเกล้าสมัครแล้วรอการ
ประเมิน ถ้าเป็นงานไหนที่ต้องขอความร่วมมือจากประธานชุมชน ประธานสตรีและประชาชนทั้ง 39 ชุมชน ก็
กราบขอความอนุเคราะห์ไว้ตรงนี้ 

3. เรื่องการรับข้อร้องเรียนจากไลน์หรือแอพพลิเคชั่น ซึ่งก็มีทางสมาชิกสภาเทศบาลและหลายๆ ท่าน
ส่งเข้ามาตลอด ทำให้สามารถแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการได้ตลอด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนที่กรรมการจะตรวจสอบเหมือนกัน จึงอยากให้ส่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามาบ่อยๆ  

4. เรื่อง ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น. จะมีการถ่ายทำถนนคนเดิน เพื่อนำไป
เสนอการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเมืองสุขภาพดี จึงขอเรียนเชิญพี่ น้องประชาชนทั้ง 39 ชุมชน 
มาร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน  

5. เรื่องมติใหม่ที่ได้นำเสนอกับทางท่านผู้บริหารก็ได้อนุมัติในเรื่องของหลักการ คือ เรื่อง การปรับปรุง
ห้องประชุมไผ่เงินในส่วนของจอและเครื่องอำนวยความสะดวกให้ชุมชน ไปสู่มิติเรื่องเทศบาลดิจิทัล รูปแบบ 
Smart City โดยใช้งบประมาณจากรางวัลที่ได้มาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบ IT ต่อไป 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 2. แนะนำพนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ 
   ด้วยกองการเจ้าหน้าที่  โดย นางสุกัญญา  จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้แนะนำ

พนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ราย  ให้ที่ประชุมรับทราบ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 
2566  เป็นต้นไป คือ นายพูนทรัพย์  เทพน้ำเที่ยง ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงานสังกัด สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 สำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โอนมาเป็นพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน “เดินเที่ยว ช็อป ชิม ถนนคนเดินตั้วเนาะเมืองไผ่”  
   นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ 

เรื่อง ขอเชิญชวน เดินช็อป ชิม ณ ถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไผ่ ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่จะถึงนี้ โดย
จะมีคณะกรรมการลงมาตรวจ เพราะถนนคนเดินของเราได้เข้ารอบการประกวดการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
และเป็นตัวแทนของร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม 
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โดยถนนคนเดินเราผ่านการตรวจแล้วได้ระดับดีเด่น ผ่านระดับภาคเข้าไปสู่ที่กรุงเทพมหานครแล้ว เป็นที่เชิด
หน้าชูตาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั ้งแต่เรื ่องการจัดระเบียบถนนคนเดินช่วงโควิดที ่ได้ดีเด่นของจังหวัด
ขอนแก่น มีอาหารสะอาดและไม่แพง พร้อมทั้งมีสิ่งของให้เลือกซื้ออย่างหลากหลายอีกด้วย จึงขอเรียนเชิญทุก
ท่านไปเดิน ช๊อป ชิม ถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไผ่ 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

4. แจ้งประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมเมืองบ้านไผ่  
นางสาวนิตยา จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้

แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับประกาศเทศบาลเรื่อง สัดส่วนประชาคมเมืองบ้านไผ่ สืบเนื่องจากประธานชุมชน
ได้หมดวาระในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 และได้จัดให้มีการเลือกกรรมการชุมชนใหม่ จึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงประธานชุมชนชุดเก่าเป็นชุดใหม่กลายเป้นสัดส่วนประชาคมเมืองบ้านไผ่ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดมา ประกอบไปด้วย  

1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทุกท่าน 18 คน  
2. ประธานชุมชน หัวหน้าสถานีอนามัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการ

โรงเรียนเอกชนและรัฐบาลหรือส่วนการสึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 20 คน  
3. หัวหน้าส่วนหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ีเทศบาล จำนวน 10 คน 
4. คัดเลือกจาก อสม. อปพ. คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล 

จำนวน 30 คน  รวมมีทั้งหมด 78 คน 
ตามประกาศของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฉบับที่ 198/2566 เรื่องสัดส่วนประชาคมเมืองบ้านไผ่ที่ได้

แจ้งให้ทราบแล้วนั้น สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลแต่ไม่มีอยู่ในชื่อที่
ประกาศข้างต้นก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้และเสนอแสดงความเห็นมีส่วนร่วมได้ทุกกรณี  

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 5. การจัดประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ 
   นางสาวนิตยา จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แจ้งการจัดประชุมประชาคม ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 6 ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ โดยเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 110 ท่าน ถ้าท่านใดไม่มีชื่อและไม่ได้รับเชิญ แต่ถ้าสนใจรับฟังการประชุมดังกล่าวก็สามารถ
เข้าร่วมได้เช่นกัน 

ที่ประชุม... รับทราบ 
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 6. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายมนัส  มาซา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดงาน

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดย
จัดวันเดียวที่หน้าลานประชารัฐ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ และจะนำเทียนไปทอดถวาย 11 วัด ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ โดยจะเชิญคณะผู้เกี่ยวข้องและประธานชุมชนมาปรึกษาหารือกันอีกครั ้งในวันจันทร์ 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2566  สำหรับกำหนดการ มีดังนี้  

- เวลา 7.00-8.00 น. ขบวนแห่ตั้งพร้อมกันที่ ลานประชารัฐ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  
- เวลา 8.00-10.00 น. ขบวนแห่เริ ่มเคลื่อนไปยังบริเวณที่กำหนด แล้วกลับมารวมกันที่ ลาน

ประชารัฐ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ตามเดิม โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินให้คะแนนต้น
เทียนพรรษาที่มีการประกวด โดยรายละเอียดต้นเทียนจะมีกำหนดอยู่ในประกาศ ที่จะอธิบายใน
ส่วนต่อไป 

- เวลา 10.00-10.15 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาถึงบริเวณงานในฐานะ
ประธาน นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ กล่าววัตถุประสงค์และรองผู้ว่าฯ 
กล่าวเปิดงานรวมถึงมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดต้นเทียนพรรษา หลังจากนั้นก็จะปล่อย
ขบวนแห่เทียนพรรษาแยกไปตามวัดที่กำหนด  

ในส่วนของประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดต้นเทียน
พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการศึกษา มีการประกวดต้นเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษา 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้  

1. ขนาดต้นเทียน ฐานลำเทียน และยอดของเทียน 10 คะแนน สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร แต่ไม่เกิน 
2.50 เมตร  

2. การแกะสลักลวดลาย ทั้งฐาน ลำต้น และยอดเทียน 15 คะแนน 
3. ความสวยงามและปรานีตของลวดลายแกะสลัก 20 คะแนน 
4. ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ของการประดับตกแต่ง 20 คะแนน 
5. ความสวยงามและความพร้อมเพรียงของรูปขบวน 35 คะแนน  
6. การแต่งกายตามประเพณี ขบวนฟ้อนรำ ดนตรี และผู้เข้าร่วมในขบวนแห่ไม่น้อยกว่า 30 คน  
ในส่วนของรางวัล รางวัลชนะเลิศ 6,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท รองชนะเลิศ

อันดับ 2 4,000 บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ 3,000 บาท โดยตอนข้ึนรับรางวัลแต่ละรางวัล จะถูกหัก
ไป 3,000 บาท เนื่องจากเงิน 3,000 บาท ที่ถูกหักไปคือเงินที่แต่ละชุมชนจะได้ทุนเบื้องต้นไปใช้ในการทำ
ขบวนแห่และเทียนอยู่แล้ว  

ในเรื่องการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ กองศึกษา สำนักงาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 

รายชื่อการแบ่งสายรถขบวนแห่เทียนพรรษาท้ัง 11 ขบวน มีดังนี้  
1. วัดนันทพิมพาราม ประกอบด้วย ชุมชนสมประสงค์พัฒนา ชุมชนประเสริฐแก้ว ชุมชนหลักสิบสี่ 

ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 1 ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 2 บริษัท อดัมส์ฯ ธนาคารกรุงไทย โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 
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2. วัดจันทร์ประสิทธิ์ ประกอบด้วย ชุมชนหนองแคน ชุมชนโนนสะอาด ชุมชน บขส. ชุมชนโนนสว่าง 
ชุมชนพระธรรมสาร ชุมชนศาลเจ้า 1 ชุมชนศาลเจ้า 2 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ โรงแรมไฮเวย์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 โรงเรียนกรุณาศึกษา 

3. วัดโพธิ์ชัย ประกอบด้วย ชุมชนบ้านไผ่เก่า ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ บริษัท เกียรติสินโฮลเซล 

4. วัดโพธิ์ศิริโสภร(ศูนย์วิทย์) ประกอบด้วย ชุมชนกกแดง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สพป.ขอนแก่นเขต 2 
บริษัทนำพลดารา ธนาคารกสิกรไทย สภ.บ้านไผ่ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 

5. วัดป่าสุมนามัย ประกอบด้วย ชุมชนแสงทองประชาสรรค์ ชุมชนสุมนามัย ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา 
ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 ชุมชนคุ้มขนมจีน 2000 ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทโอวเปียงฮง โรงเรียนบ้านไผ่แสง
ทองฯ 

6. วัดเอ่ียมไพบูลย์ ประกอบด้วย ชุมชนปอปิด โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ธนาคารกรุงเทพ ไปรษณีย์
บ้านไผ่ สำนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพากร ร.พ.บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ กสน.บ้านไผ่ 

7. วัดโพธิ์กลาง ประกอบด้วย ชุมชนโพธืสวรรค์ ชุมชนหมู่ 4 พัฒนา บริษัท กสทฯ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรฯ โรงเรียนบ้านเกิ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

8. วัดศรีบุญเรือง ประกอบด้วย ชุมชนบ้านขาพัฒนา ชุมชนศรีบุญเรือง ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต 
โรงเรียนพระกุมารเยซู โรงเรียนมหาไถ่ 

9. วัดคุ้มจัดสรร ประกอบด้วย ชุมชนคุ้มจัดสรร ชุมชนโนนสวรรค์ ชุมชนสรีหมอนพัฒนา ชุมชนเจน
จบทิศ ชุมชนอยุ่เย้นเป็นสุข ชุมชนตลาด 1,2,3 ธนาคารออมสิน ร้านยุทธกาแฟ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมฯ 

10. วัดสะอาดโนนงาม ประกอบด้วย ชุมชนหนองลุมพุก ชุมชนประปาบ้านไผ่ ชุมชนแก้ว ทรานี การ
ประปาส่วนภูมิถาคฯ ชุมชนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5) โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 

11. วัดป่าชัยวารินทร์ ประกอบด้วย ชุมชนคลองชลประทาน ชุมชนซอยยิ่งยง ชุมชนอุตรนคร ชุมชน
ห้วยทราย แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 โรงแรมอิมภาวา ศูนย์พพัฒนาเด็กเล็ก 2 โรงเรียนอนุบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 

 

ที่ประชุม... รับทราบ   
 
 7. การจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
   นายมนัส  มาซา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดการ

แข่งขันเซปักตะกร้อ เพ่ือเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ประจำปี 2566 โดยจะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 
4 กรกฎาคม 2566 (ในวันเวลาราชการ) ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ ่งประเภทการแข่งขัน 
แบ่งเป็นรุ่นเยาวชน ชายหรือหญิง  จำนวน 8 ทีม และจะจับสลากแบ่งสาย วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารยูธปาร์ค และจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  การแข่งขันจะแบ่งสายการแข่งขันแบบพบกันหมดในรอบแรกของแต่ละสายเพื่อหา
ทีมชนะ อันดับที่ 1 และ 2 ในแต่ละสายเข้าไปเล่นในรอบต่อไป ทีมชนะไ 3 คะแนน ส่วนรอบสองถึงรอบชิง
ชนะเลิศ ใช้วิธีแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
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   รางวัลการแข่งขัน แบ่งเป็นดังนี้ 
    - ชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลฯ และเงินรางวัล จำนวน  4,000.- บาท 
    - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลฯ และเงินรางวัล จำนวน  3,000.- บาท 
    - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลฯ และเงินรางวัล จำนวน  2,000.- บาท 
    - รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล   จำนวน  1,000.- บาท 
   จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมชมร่วมเชียร์ พร้อมให้กำลัง

บุตรหลานที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ 
 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 8. การบินสำรวจด้วยโดรน เพื่อจัดทำภาพถ่ายทางอากาศ 

นางสาวพัทธวรรณ ปุริตา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกองคลังเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง 
กำหนดการบินโดรนสำรวจพื้นที่จะเริ่มในวันที่ 17-19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 วันละ 2 ชุด ส่วนจะลงชุมชน
ไหนบ้างนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างประสานกับทางวิทยากรอยู่ เนื่องจากโดรนมีทั้งหมด 2 ตัว ทำให้ต้องคุยกับ
ทางวิทยากรก่อนว่าจะต้องออกโซนไหนก่อน ซึ่งวันพรุ่งนี้น่าจะทราบเรื่องและส่งกำหนดการลงใน Line กลุ่ม
ชุมชน และกองคลังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม ที่รับผิดชอบเรื่องชุมชนโดยตรงเป็นกรรมการ
ด้วย สำหรับการออกสำรวจแต่ละพื้นที่นั้นอยากขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลและประธานชุมชนให้เข้า
ร่วมไปเป็นกรรมการด้วยจะได้รู้เขตความรับผิดชอบตนเอง และขอเรียนเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่
และศาลปู่ย่า ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 แล้วทำการปล่อยโดรนสำรวจ  

ในส่วนของประธานชุมชนหลังจากบินโดรนเสร็จแล้วจะมีหนังสือแจ้งไปให้เข้ามาดูข้อมูลเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลชุมชนตนเองในระหว่างการบันทึกข้อมูล โดยมีทั้งหมด 6 วันซึ่งจะแจ้งให้ทราบว่าชุมชน
ไหนจะเข้ามาวันไหนบ้าง  

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
    

9.  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชุมชน 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 

ได้ส่งเรื่องเข้าสันนิบาตรแล้ว เนื่องจากทางคณะกรรมการชุมชนได้มีค่าตอบแทนแล้ว แต่ทางกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ยังไม่มี ทางคณะผู้บริหารจึงได้มีการทำเรื่องเข้าไปทางสันนิบาตรแล้วเหมือนที่ได้เสนอเรื่องค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการชุมชนโดยใช้งบของเทศบาล โดยกลุ่มสตรีแม่บ้านใหม่ที่จะเข้ามาจะมอบหมายให้คณะกรรมการ
เป็นผู้คัดสรรหาต่อไป 

นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจ้งในที่ประชุมว่า ณ ตอนนี้กลุ่มสตรี
แม่บ้านเดิมหมดวาระแล้วในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 และจะเริ่มดำเนินการส่งเสริมพัฒนาสตรีใหม่ 
โดยเปลี่ยนชื่อจาก กลุ่มสตรีแม่บ้าน เป็น คณะกรรมการพัฒนาสตรี ซึ ่งตอนนี้เทศบาลได้จัดทำ ระเบียบ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2566 เพ่ือวางเป็นแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและ
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ส่งเสริมศักยภาพด้านสตรี โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรี มี 2 ระดับ คือ ระดับชุมชนและระดับเทศบาล ใน
เบื้องต้นวันนี้จะพูดถึงระดับชุมชนก่อน  

ในระดับชุมชนมาจากการเลือกโดยประชาชนในชุมชนผ่านการประชุม จำนวนชุมชนละ 5 คน แล้ว
เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ทราบ เพื่อให้มีประกาศแต่งตั้ง ซึ่งตำแหน่ง
ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก และกรรมการ โดยในส่วนการคัดเลือกผ่านการประชุม
จะทำผ่านการประชุมในชุมชนที่มีการประชุมทุกเดือนไม่ได้ยุ่งยากเหมือนตอนเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เสนอพิจารณาในเวทีประชุมของชุมชนตนเองได้เลย โดยเสนอภายในวันที ่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารที่ทางกองสวัสดิการสังคมได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
หรือถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางกองสวัสดิการสังคม ในส่วนของวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและจะมีการทำบัตรประจำตำแหน่งให้เหมือนกับคณะกรรมการ
ชุมชน 

นายประเสริฐ เอราวัณ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 ได้แสดงความกังวลที่จำนวนของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีลดลงเหลือ 5 คน จาก 7 คน กลัวจะทำให้คนที่ถูกตัดออกไปรู้สึกเสีย
กำลังใจได้ จึงได้ปรึกษากับทาง นายนิวัฒน์  ปลั่งศิร ิและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่คนอ่ืนๆ ว่าในจำนวน
คณะกรรมการ 5-7 คน อยากให้ขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของแต่ละชุมชนว่าจะมี 5 , 6 หรือ 7 คน เพ่ือไม่
อยากให้เกิดความกดดันต่อคณะกรรมการชุมชนในชุดปัจจุบันที่ต้องเลือกตัดคนออก  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามในประเด็นนี้ว่า อย่างที่ได้เคย
แจ้งไปแล้วเหมือนเมื่อตอนเลือกคณะกรรมการชุมชนว่าต้องทำใจ อาจจะให้ 2 คน  ที่เหลือเป็นที่ปรึกษา
ประธานหรือทำงานอ่ืนก็ได้ที่เรากำหนดขึ้นมาเองดูก็ได้ซึ่งจะปรึกษาหารือในเรื่องนี้กันอีกทียังไม่สรุปถึงที่สุด  

นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนเรื่องนี้
จำนวนได้ระบุไว้ในระเบียบเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2566 แล้ว สำหรับผู้ที่
ต้องถูกตัดออกไปนั้นในเรื่องนี้จะเป็นในส่วนของวาระการประชุมในเดือนถัดไป ซึ่งจะเป็นการซัก ซ้อมของ
คณะทำงานของคณะกรรมการชุมชน ซึ ่งรายละเอียดคร่าวๆ คือทางคณะกรรมการชุมชนมีสิทธิแต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนงานในชุมชุน ซึ่งประกอบไปด้วย เยาวชนและสตรี โดยอาจแต่งตั้งมาในส่วน
นี้ก็ได้ ส่วนเอกสารเรื่องนี้จะทำให้ในเดือนหน้าเพื่อศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งถัดไป 

นายวันชัย  สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี เรื่อง ภูมิลำเนาว่าถ้าอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาตลอดแต่ชื่อทะเบียนบ้านอยู่ชุมชนอื่น แต่ยังอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่อยู่ สามารถแต่งตั้งในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่มาตลอดได้ไหมและตำแหน่งอื่นๆ ที่ประธาน
ตั้งขึ้นมาช่วยต้องเหมือนกันทุกชุมชนไหมหรือแล้วแต่ชุมชน  

นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า ผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งนั้นต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และมีที่อยู่อาศัยจริงในเขตชุมชนนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 
3 เดือน ซึ่งรับทราบปัญหานี้มาบ้างแล้วเพราะบางชุมชนคนไม่พอจริงๆ ประเด็นนี้จึงสามารถทำได้ ส่วนในเรื่อง
คณะทำงานจะนำเรียนใประชุมครั้งถัดไป แต่คร่าวๆ คือจะมีกรอบกำหนดอยู่ว่าสามารถตั้งตำแหน่งไหนได้ 
ส่วนจำนวนไม่ได้กำหนดเพราะขนาดและความจำเป็นของชุมชนแตกต่างกัน  



หน้า 11 จาก 19 
 

นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่าเรื่องภูมิลำเนา
ขอให้ยึดตามระเบียบที่ได้ประกาศไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถทำได้ ส่วนการแต่งตั้งเพิ่มเติมก็จะขึ้นอยู่กับความ
จำเป็นและบริบทของแต่ละชุมชน 

นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้เน้นย้ำกับทางประธานชุมชนว่า ใน
วันที่เอาแบบรายงานรายชื่อกรรมการสตรีมาส่งให้ขอสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 
รูป ของคณะกรรมการสตรีมาด้วยเพื่อจัดทำบัตรของกรรมการ และขอเน้นย้ำในการเรื่องรายงานการประชุม
เพื่อเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการชุมชนบางท่านยังไม่เข้าใจทำมาไม่ถูกต้อง ถ้าหากสงสัยจึงขอให้สอบถาม
เจ้าหน้าที่จะได้มีความเข้าใจชัดเจน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของรายงาน ขอให้เชิญประชาชนมาร่วมด้วย  

ในส่วนเอกสารที่แจกวันนี้มีเรื่องเก่ียวการจัดทำข้อบังคับประธานชุมชนว่าด้วยการเงินการคลังและการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะมีหนังสือมาจากกระทรวงมหาดไทยให้ประธานชุมชนจัดทำตามข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งได้แจก
แบบฟอร์มให้แล้วเพียงแค่ให้กรอกตามแล้วเซ็นต์ลงนาม แล้วนำมาส่งกองสวัสดิการสังคมเพ่ือเสนอนายกอนุมัติ
ต่อไป และสืบเนื่องจากกองสวัสดิการสังคมมีกำหนดจัดโครงการอบรมอนุรักษ์และขยายพันธ์โคในเขตเทศบาล
โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 ให้ท่ายส่งรายชื่อผุ้เข้าร่วมภายใน 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 

    

ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 10. การจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน  
   นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ

จัดทำรายงานการประชุมเพ่ือเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน โดยให้คณะกรรมการชุมชนประชุมกัน
เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการกำหนดวัน เวลา ประชุม ให้ประธานคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้
กำหนดและเรียกประชุม สถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควร และประชุมเสร็จก็ให้จัดทำ
รายงานการประชุมเพ่ือเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน โดยให้ส่งแบบรายงานผลการประชุมให้ กอง
สวัสดิการสังคม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือกองสวัสดิการสังคม จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ให้กรรมการชุมชนต่อไป 

   นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงิน
ค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่ของคณะกรรมการชุมชนกำลังคุยกับทางท้องถิ่นจังหวัดอยู่ให้เร่งทำหนังสือชี้แจงมาเพ่ือ
จะได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วให้กับกรรมการชุมชนได้อย่างถูกต้อง  

นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องค่าตอบแทนนี้ให้
ประธานชุมชนใหม่ทราบว่า คณะกรรมการชุมชนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งทุกอปท.มีปัญหา
เหมือนกันคือ ไม่ทราบล่วงหน้าว่าในปีงบประมาณ 66 นี้ จะมีค่าตอบแทนให้คณะกรรมการเลยไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ แต่หนังสือซักซ้อมที่ส่งมาได้เปิดช่องให้ในส่วนเทศบาลที่จะดำเนินจ่ายในปีงบ 66 หากไม่มี
งบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอเพ่ือตั้งงบใหม่ในส่วนนี้ ให้เทศบาลทำหนังสือขอตกลงขออนุมัติยกเว้นระเบียบถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางกองสวัสดิการสังคมได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ ไปแล้วตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 
และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไปติดตามหนังสือแล้ว ซึ่งได้คำตอบว่าอยู่ในระหว่างร่าง
หนังสือเพื่อนำเสนอผู้ว่าฯ และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ท่านว่าที่ร้อยโทวิทยาคม ลาปราบ รองปลัดเทศบาล 
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ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดให้ว่าให้ทางเทศบาลจัดทำหนังสือเพิ่มเติมชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงิน
สะสม โดยภายในสัปดาห์นี้ก็จะได้ทำหนังสือชี้แจงไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพ่ิมเติม จึงอยากให้รอก่อน 
ส่วนกรรมการชุดเดิมจะได้รับเป็นเงินตกเบิกแล้ว และขอเน้นย้ำจะได้เฉพาะชุมชนที่มีการประชุมประจำเดือน
ในเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นพร้อมต้องนำส่งรายงานการประชุมที่ กองสวัสดิการสังคม และมีรายละเอียดที่ถูกต้อง 
ถ้าประธานใหม่ยังไม่เข้าใจก็ให้ปรึกษากับประธานเดิมหรือกองสวัสดิการสังคมได้ 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 11. การจัดทำข้อบังคับคณะกรรมการชุมชนว่าด้วยการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง 
   นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ

จัดทำข้อบังคับคณะกรรมการชุมชนว่าด้วยการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้คณะกรรมการชุมชน
ทั้ง 39 ชุมชน จัดทำข้อบังคับดังกล่าว เพ่ือให้การเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการชุมชน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยให้ชุมชนกรอกรายละเอียดข้อบังคับตามแบบฟอร์ม
เอกสารที่แนบให้พร้อมลงลายมือชื ่อประธานชุมชน แล้วนำส่งที่ กองสวัสดิการสังคม เพื่อจะได้นำเสนอ
ผู้บริหารลงนามต่อไป 
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 12. โครงการอบรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 
   นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ

โครงการอบรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และปศุ
สัตว์ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์โคให้คงอยู่และเพ่ิมจำนวนมากข้ึน  ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 9 สิงหาคม 
2566 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ โดย กองสวัสดิการสังคม จะส่งหนังสือเชิญและแบบตอบรับให้ท่านที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมต่อไป 
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13. เรื่องอ่ืน ๆ 
 

1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ว่าที่โทวิทยาคม ลาปราบ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ชี ้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ซึ่งเก่ียวข้องกับประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 80 
เปอร์เซ็นต์ อีก 20 เปอร์เซ็นต์ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ปี 66 แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนประธานใหม่ทำให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อสมุดบัญชีธนาคาร และจะมีเจ้าหน้าที่ คอยมาชี้แจงว่าต้องทำอะไรบ้างสำหรับ
ประธานชุดใหม่ต่อไป ในปี 67 ต่อไปจะมีโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 20,000 บาท ซึ่ง
ดำเนินการทุกปี ให้กับชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ก็จะเป็นหน้าที่ของประธานชุดใหม่ที่ต้องเสนอโครงการเพ่ือ
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ประกอบในการขอรับงบประมาณ โดยโครงการพระราชดำริมีทั้งหมด 16 โครงการให้เลือกทำ 3 โครงการ 
ตามสภาพพ้ืนที่ 

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ว่าที่โทวิทยาคม ลาปราบ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ชี ้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งทางเทศบาลสนับสนุนให้ทุกปีสำเร็จไปประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว ในปี 67 ก็
จะมีการทำโครงการเพื่อขอรับงบในส่วนนี้ใหม่เช่นกันเข้าสู่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยฝ่าย
เลขาจะเตรียมข้อมุลในการจัดทำโครงการเสนอให้ โดยเฉพาะหมวด 2 ด้านสาธารณสุข 

นางสาวสุนิสา แสงโชติ พยายาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ 1 ว่าใน 20,000 บาทนี้จะมี 3 โครงการ มี 2 โครงการที่รับ
งบไปแล้ว ซึ่งเป็นของกรรมการชุดเก่า แต่งบไม่ได้เข้าพร้อมกันงบโครงการสุดท้ายเพ่ิงเข้าสัปดาห์ที่แล้ว จึงได้มี
การเร่งจัดทำเอกสารเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้เสนอ ผู้เห็นชอบและผู้อนุมัติโครงการ และต้องมาเช็คว่ามี
ชุมชนไหนเปลี่ยนแปลงกรรมการเพื่อที่จะได้ทำหนังสือให้ท่านเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อกับธนาคารกรุงไทย ซึ่ง
อยู่กับประธานท่านเก่าปิดตัวเดิมไม่ได้เพราะถือเป็นของราชการ และชุมชนไหนยังไม่ได้รับเอกสารขอให้ไปรับ
กับเจ้าหน้าที่ในจุดที่กำหนดด้วย ส่งภายในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 และกรรมการ 3 ท่านที่กล่าวไป
ต้องเซ็นต์กำกับมา และเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารที่ได้บอกไว้ หากสงสัยให้โทรหาตัว
เจ้าหน้าที่ได้เลย  

  3. เรื่องทะเบียนทรัพย์สินชุมชน 
นายจีน ไกรนอก ประธานชุมชนสุมนามัย ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื ่องทรัพย์สินที ่อยู ่กับ

ประธานคนเก่าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว แต่มีทรัพย์สินที่เป็นของส่วนกลางของชุมชนอยู่กับตน อยากให้
ประธานเก่ายกหรือคืนให้ประธานใหม่หรือไม่ หรือส่วนไหนบ้างคืนได้ คืนไม่ได้ เพราะบางทีประธานเก่าก็ไม่
ยอมคืนเพราะอ้างเป็นของในสมัยของตนเองจึงมีสิทธิ ทำให้มีปัญหากับประธานใหม่  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ และนายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต  
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่า ต้องคืนเพราะไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลต้องยกให้
ประธานใหม่ไปจัดการ แต่ถ้าเป็นของที่ประธานเก่าหามาเติมเองโดยใช้ทรัพย์ของตนก็ไม่ต้องคืนรวมถึงกองทุน
เงินล้านของชุมชนด้วยเพราะเป็นคนละส่วน ตัวทรัพย์สินของส่วนเทศบาลต้องได้คืนอยู่แล้วตามสิทธิแต่ถ้าเป็น
ของส่วนราชการอื่นก็ต้องไปถามส่วนราชการนั้นก่อนว่าเป็นทรัพย์สินทางปกครองหรือเปล่าเช่น เต็นท์ SML 
ของอำเภอ โดยจะประสานไปทางอำเภอเพื่อเรียกคืนก่อน แล้วเทศบาลก็จะไปขอมาใช้ตามสมควรอีกครั้ง จึง
ขอให้ทางประธานช่วยตรวจสอบแล้วแจ้งมาทางเทศบาลอีกครั้ง  

นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้เสนอว่าเรื ่องเต็นท์ SML 
อยากให้ทางเทศบาลทำหนังสือขอยืมกับชุมชุนเพราะปัจจุบันใช้การไม่ได้ผ้าใบพังหมดแล้วเหลือแต่โครง เวลา
ชุมชนจะใช้ก็มักจะมาขอกับทางเทศบาล เพราะฉะนั้นอยากให้ทำหนังสือขอยืมมาแล้วทำบันทึกว่ามีชุมชนไหน
บ้าง เพื่อนำมาดูแลโดยใช้งบของทางเทศบาลมาซ่อมแซมในการบริการประชาชนต่อไปประกอบกับเต็นท์ของ
ทางเทศบาลเองไม่พอต่อความต้องการของประชาชนในงานประเพณีต่างๆ ทำให้ต้องไปยืมจากชุมชนอยู่แล้ว 
จึงอยากให้ชุมชนที่เหลือแต่โครงได้นำมาให้เทศบาลเพื่อรับผิดชอบและดูแลรักษาให้และจะได้ให้บริการ
ประชาชนอย่างเพียงพอ 
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นายธนดล กิตติวิจารณ์ ปรานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมในเรื ่อง
ทรัพย์สินของชุมชนว่า ให้ประธานชุมชนใหม่ที่สงสัยเรื่องทรัพย์สินของชุมชนมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและพาไป
ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้าง   

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
  

 
                                                                            (นายประจวบ  สารกูล) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนกรกฎาคม  2566 
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ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วันพฤหัสบดีที ่ 13  กรกฎาคม  2566  เวลา 08.30 น. 

ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
********************************************************************************** 
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                 (นายประจวบ  สารกูล)    
                                   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                            ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                   เดือนกรกฎาคม  2566 

 

 

 

 

                  


